



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
เรื่อง แนวปฏิบัติการแก้ไขข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยฯ สิรินธร ไทย-เยอรมัน ได้มีกระบวนการการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ได้แก่กระบวนการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination), การเสนอหัวข้อ (Proposal Examination), การสอบก้าวหน้า (Progress Examination) และการสอบป้องกัน (Defense Examination) ทั้งนี้ ในการแก้ไขข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์นั้น คณะกรรมการสอบสามารถแก้ไขข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการการแก้ไขข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติแนวปฏิบัติของการแก้ไขข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ไว้ดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์นั้น คณะกรรมการสอบสามารถดำเนินการแก้ไขข้อหวัข้อหลังการสอบก้าวหน้า (Progress Examination) เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น โดยให้คณะกรรมการสอบแจ้งขอแก้ไขข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ลงในใบประเมินการสอบก้าวหน้า (Progress Evaluation) โดยข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับคำแนะนำจากกรรมการให้แก้ไขให้เหมาะสมจะถูกนำไปใช้ในการสอบป้องกัน (Defense Examination) ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ข้อหวัข้อที่ใส่สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ยังไม่นับว่าเป็นข้อหวัข้อดุษฎีนิพนธ์ได้ จนกว่าจะดำเนินการสอบก้าวหน้า (Progress Examination) เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

2. การแก้ไขข้อหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์นั้น ให้กระทำโดยยังคงความเหมาะสมและมีขอบเขตงานใกล้เคียงหรือครอบคลุมวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เดิม แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเนื้อหาการวิจัยไปในทิศทางอื่นที่ไม่เชื่อมโยงกับหัวข้อเดิมโดยสิ้นเชิงหรือมากอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์และไม่ใช่การแก้ไขข้อหวัข้อ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเริ่มกระบวนการสอบหัวข้อใหม่ทั้งหมด

โดยข้อกำหนดนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์ ดร. นิสัย เพื่องเวโรจน์สุกุล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน